



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR:EL/210024/nk

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท สกู๊ดตาร์ บียอนด์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด (“VVT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สกู๊ดตาร์ บียอนด์ จำกัด (“SKOOTAR”) ในสัดส่วนร้อยละ 60 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยปัจจุบัน SKOOTAR มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนนี้ VVT จะใช้กระแสเงินสดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ

SKOOTAR เป็นบริษัทเอกชนไทยจัดตั้ง ดำเนินการ และมีรายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย SKOOTAR เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ที่ชื่อว่า SKOOTAR ซึ่งบริการของ SKOOTAR ครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร/พัสดุ การส่งใบแจ้งหนี้ การเก็บและฝากเช็ค การรับชำระค่าสินค้าเมื่อส่งถึง และการส่งอาหาร โดยมีผู้ส่งเอกสารรายย่อยทั่วไปที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันดังกล่าว

การเข้าลงทุนใน SKOOTAR จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งให้ครอบคลุมธุรกิจการให้บริการขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งช่วยต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ในกลุ่ม TTA ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับร้อยละ 0.31 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

ต่อหน้า 2...

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

หน้า 2

อย่างไรก็ตาม จากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว เป็นผลให้ SKOOTAR อาจจะมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายคทาร์ฐ สุขแสวง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน